



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๕๓๖/๒๕๖๒

เรื่อง การขอยก วัดโล๊ะป่าตอง (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดโล๊ะป่าตอง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย พระราชวิสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ นายรังสิยศ งามฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายบรรหาร เมตไตรพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้

วัดโล๊ะป่าตอง (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินของวัดมีจำนวน ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๑.๔ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๒๓๓๓

เหตุผลและความจำเป็นกรณีมีที่ดินไม่ถึง ๖ ไร่

เนื่องจากเป็นวัดเก่ามานานและไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน ต่อมาเมื่อมีการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดได้เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๑.๔ ตารางวา และได้มีผู้จะโอนที่ดินให้อีกประมาณ ๒ ไร่ ๙๐ ตารางวา เมื่อได้มีการยกวัดร้างฯ เรียบร้อยแล้ว

อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญบุญ โรงครัว ที่พักอาศัยตุ๊กะ พระพุทธรูปใหญ่กลางแจ้ง และห้องน้ำ ๑ หลัง ๕ ห้อง

มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๕ รูป

มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๑๐๐ คน

ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง

- ทิศเหนือ ห่างจากวัดน้ำแพร่ ประมาณ ๒ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ห่างจากวัดเขื่อนผาก ประมาณ ๒ กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ไม่มีวัดภายในระยะ ๑๐ กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ห่างจากวัดถ้ำดอกคำ ประมาณ ๒ กิโลเมตร

การขอยก วัดโล้ะป่าตอง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ- คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ผ่าน ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่ หนเหนือ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้พิจารณากลับกรองการขอยกวัดร้างฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยก วัดโล้ะป่าตอง (ร้าง) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน การประชุม

พันตำรวจโท

W-

(พงศ์พร พรหมณ์แสนห้)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม